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ผลการพิจารณา 
 

มาตรา ๔๙ 
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ๓,๑๘๕,๕๕๖,๗๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท 
กรรมาธิการได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนงบประมาณของแผนงาน

บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก  สรุปประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
- จากการพิจารณาโครงการตามแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เห็นว่า

โครงการไม่สอดคล้องกันท าให้เกษตรกรไม่ได้รับความช่วยเหลือ ดังนั้น ขอทราบวิธีการในการเชื่อมโยง
โครงการของแผนบูรณาการเพื่อให้สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างแท้จริง 

- ตั้งข้อเสนอแนะว่าแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากไม่สามารถบูรณาการ  
ได้จริง โดยกลุ่มเป้าหมายของครัวเรือนจะต้องก าหนดกลุ่มเป้าหมายโดยแยกข้อมูล Big Data : ซึ่งสามารถ
ด าเนินการได้จริงและสามารถยกระดับตามเป้าหมายได้ และขอตั้งข้อซักถามว่าแผนบูรณาการฯ  จะสามารถ
ด าเนินการรวมเปนนแผนเดียวกันได้หรือไม่อย่างไร 

- ตามแผนการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แนวทางการด าเนินงานของส านักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม งบประมาณจ านวน ๓๖๘ ล้านบาท ขอทราบหลักเกณฑ์การพิจารณาส่วนงานที่ควร
ก าหนดให้มีการบูรณาการตามแผนบูรณาการดังกล่าว 

- ขอให้ชี้แจงหลักเกณฑ์การจ าแนกงบประมาณ และการพิจารณางบประมาณตามค าขอเพ่ือ
ก าหนดให้อยู่ในแผนบูรณาการฯ และขอทราบแนวคิดในการบูรณาการตามแผน ทั้งนี้ ในการตั้งโครงการ  
ขอทราบว่าเปนนกระบวนการที่เกิดขึ้นก่อนหรือหลังจากการบูรณาการร่วมกัน 

- ขอทราบความเปนนไปได้ในการบรรลุเป้าหมายของแผนบูรณาการ และหน่วยงานมีแนวทางการ
วางแผนงานร่วมกันอย่างไร อีกทั้ง ภารกิจตามแผนบูรณาการตอบสนองกับสภาพปัญหาในปัจจุบันได้อย่างไร
และจะมีการปรับเปลี่ยนแผนอย่างไรเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

- จากการพิจารณาการตั้งเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ได้ก าหนดไว้ว่าประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีรายได้
เพ่ิมขึ้น จึงขอให้ชี้แจงว่าในจ านวนกลุ่มเป้าหมายมีประชาชนที่มีความยากจนจ านวนเท่าใด และขอทราบ
วิธีการค านวณตัวชี้วัดรายได้เฉลี่ยของประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ นอกจากนี้ ขอทราบเหตุผล
ในการก าหนดตัวชี้วัดประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ ราย 
และจะสามารถก าหนดตัวชี้วัดในจ านวนสูงกว่านี้ได้หรือไม่ ทั้งนี้ เห็นว่าควรลดช่องว่างของรายได้ร้อยละ ๑๐ 
ของคนท่ีมีฐานะยากจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ของคนท่ีมีฐานะรวยที่สุด  

- ขอทราบเหตุผลและความจ าเปนนในการก าหนดให้มีโครงการศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ 
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรและประชาชน ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

- ขอให้ชี้แจงว่างบประมาณของแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก  
กับงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรายการแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจ
ฐานราก เปนนรายการเดียวกันหรือไม่และมีความซ้ าซ้อนกันหรือไม่ 

- ตั้งข้อซักถามว่าโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องมีการบูรณาการอย่างไรและใช้เงินงบประมาณ
จ านวนเท่าใด และโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันภัยผลผลิตทางการเกษตรนั้น ค าว่า “ผลผลิตทาง
การเกษตร”มีความหมายเดียวกับค าว่า “พืชผลทางการเกษตร” หรือไม ่

- ขอทราบประมาณการรายได้มูลค่าของสินค้าเกษตรมีจ านวนเท่าใด โดยขอให้ชี้แจงมาเปนนเอกสาร 
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หน่วยงานที่อยู่ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ตอบข้อซักถาม 
ดังนี้ 

- ขอชี้แจงหลักเกณฑ์การจัดท าแผนบูรณาการได้ด าเนินการสอดคล้องกับมาตรา ๑๖ ประกอบมาตรา 
๓๑ และมาตรา ๓๒ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญคือเป้าหมายร่วม
และวัตถุประสงค์ของโครงการ ระยะเวลาที่ชัดเจน วัดผลสัมฤทธิ์ได้ทั้งหน่วยงานที่เปนนเจ้าภาพและหน่วยที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดและเปนนการรองรับนโยบายของรัฐบาล การวางแผนบริหารจัดการในภาพรวมโดยรัฐบาลได้ให้
ความส าคัญ ซึ่งการก าหนดแผนบูรณาการได้พิจารณาจากกรอบระยะเวลาแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ แผนปฏิรูปและความมั่นคง โดยต้องมีระยะเวลาที่ชัดเจนของแผน และต้องก าหนดเป้าหมาย
ตัวชี้วัดของแผนบูรณาการและต้องเปนนตัวชี้วัดร่วมของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกันและต้องสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดมาตรฐานสากลด้วย ในส่วนงบประมาณที่น าไปใช้ในแต่ละแนวทางต้องเปนนงบประมาณที่ส่งผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายของแผนบูรณาการโดยไม่น าค่าใช้จ่ายที่มีลักษณะเปนนงานประจ าหรือเปนนภารกิจพื้นฐานของหน่วยงาน
มาก าหนดไว้และต้องแสดงให้ครอบคลุมด้วย นอกจากนี้ขอชี้แจงประเด็นเรื่องเจ้าภาพหลักของแผนงานบูรณาการ
จะต้องร่วมกับเจ้าภาพในแต่ละเป้าหมายโดยเจ้าภาพหลักต้องก าหนดรายงานผลการด าเนินการเพ่ือประกอบการ
จัดท าในปีต่อไป และในแผนงานบูรณาการต้องมีหน่วยรับงบประมาณตั้งแต่สองหน่วยขึ้นไปซึ่งไม่อยู่ภายใต้
กระทรวงเดียวกันโดยต้องร่วมกันรับผิดชอบเป้าหมายของแผนบูรณาการนั้นด้วย 

- ขอชี้แจงรายละเอียดงบประมาณของแผนงานบูรณาการจะประกอบด้วย ๑๐ แผนงาน ได้แก่ 
แผนงานบุคลากร แผนงานพ้ืนฐาน แผนงานยุทธศาสตร์สร้างมูลค่า แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลัง 
ทางสังคม แผนงานผู้ประกอบการบูรณาการ ฯลฯ ซึ่งไม่ซ้ าซ้อนกับแผนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

- ชี้แจงหลักเกณฑ์การจัดท าแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โดยได้มีการ
ประชุมเตรียมงานหลายครั้งร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ านวน ๒๔ หน่วยงาน ซึ่งได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าแผนงานบูรณาการร่วมกันโดยเฉพาะในกลุ่มเป้าหมายได้ก าหนดว่าต้องเปนนประชาชนผู้มี
รายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการของรัฐ และเกษตรกรรายย่อย ซึ่งได้ก าหนดกรอบค านิยามไว้ อาทิ กรณีท านา  
ท าไร่ สวนนา สวนปาล์มต้องมีที่ดินไม่เกินกว่าห้าสิบไร่ สวนผลไม้มีที่ดินไม่เกินกว่าสิบห้าไร่ ไม้ดอกไม้ประดับมี
ที่ดินไม่เกินกว่าสามไร่ เปนนต้น 

- ชี้แจงประเด็นการพิจารณาในส่วนของรายได้พ้นเส้นความยากจนของส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ โดยผู้ที่มีรายได้ต่ ากว่าเส้นความยากจนจ านวน ๖.๗ ล้านคน โดยเส้นความยากจนอยู่ที่ 
๒,๗๑๐ บาทต่อคนต่อเดือน หรือ ๓๒,๕๒๐ บาทต่อคนต่อปี ตามแผนบูรณาการจึงไม่สามารถช่วยเหลือ
เกษตรกรหรือประชาชนผู้มีรายได้น้อยทั้งหมดโดยมีเป้าหมายในการช่วยเหลือร้อยละ ๑๐ คิดเปนนจ านวน
ประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ คนให้มีรายได้พ้นจากความยากจน  

ในส่วนของต้นทางในเรื่องของการเชื่อมโยงแผนบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากในส่วน
ของต้นทางในการเตรียมความพร้อมรายบุคคลเพ่ือให้พร้อมกับการพัฒนา อาทิ การเข้าถึงที่ดินท ากิน ลด
ปัญหาหนี้สินโดยส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมจะจัดสรรที่ดินท ากิน กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการ
พัฒนาชุมชนสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุน กองทุนชุมชน รวมทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะส่งเสริมพัฒนา
อาชีพ ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรกรรมทางเลือกแบบผสมผสาน รวมถึงการพัฒนาทักษะอาชีพ ทั้งการ
เลี้ยงสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และในการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ให้เปนนผู้พร้อมรับ
เทคโนโลยี  

และในส่วนกลางทางจะเปนนการพัฒนาเกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยที่มีความพร้อมระดับ
บุคคลโดยการส่งเสริมการรวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเพ่ือพัฒนาอาชีพ สร้างผลิตภัณฑ์ พัฒนา
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ผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างรายได้และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย เพ่ิมศักยภาพของ
ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่นกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม กลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชน 
กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ า กระทรวงพาณิชย์พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP น าเสนอผลิตภัณฑ์ในระดับที่สูงขึ้น 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาวิสาหกิจชุมชนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพ  

ในส่วนของการเชื่อมโยงการด าเนินการปลายทางคือ การพัฒนาต่อยอดกลุ่มที่มีความสามารถในการ
ท าผลิตภัณฑ์เพ่ือเชื่อมโยงตลาด สนับสนุนให้การเข้าถึงออนไลน์เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีรายได้เพ่ิมข้ึน
อย่างยั่งยืน อาทิ การส่งเสริมพัฒนาระบบภายในส าหรับสินค้าส่งเสริมพัฒนากลไก การกระจายรายได้กลับสู่
ท้องถิ่น กระทรวงพาณิชย์ส่งเสริมการตลาดชุมชนเพ่ือธุรกิจท้องถิ่น ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีเพ่ือบริการการค้าปลีกยุคใหม่ในลักษณะของการพัฒนาชุมชนเข้าสู่ตลาดออนไลน์ สร้างความ
เข้มแข็ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด าเนินการธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มธุรกิจ
ชุมชน สร้างเครือข่ายตลาดสินค้าเกษตร กระทรวงมหาดไทยส่งเสริมช่องทางตลาดด้วยกลไกตลาดประชารัฐ  
 ดังนั้น ตามที่กล่าวมาข้างต้นหากต้นทาง กลางทาง และปลายทางคือการพัฒนาเกษตรรายย่อยและ
ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ประกอบกับแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากเปนนการ
ด าเนินการในปีแรกยังไม่สามารถด าเนินการต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ได้อย่างสมบูรณ์ หากการพัฒนา
ดังกล่าวได้รับการอนุมัติอย่างต่อเนื่องก็จะสามารถยกระดับและพัฒนาอย่างเปนนระบบต่อไป 

- ชี้แจงงบประมาณจ านวนประมาณ ๒๘๑ ล้านบาทที่ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมได้ตั้ง
งบประมาณไปนั้นไม่อยู่ในกลุ่มของงบบูรณาการ โดยจะเปนนงบในส่วนของการบริหารจัดการ ค่าเช่าส านักงาน 
ค่าซ่อมแซม ซึ่งเปนนงานพ้ืนฐานของกรมและไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของงบบูรณาการ ซึ่งกลไกในการท างาน
ของส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมคือ เปนนหน่วยพื้นที่โดยให้ที่ดินกับเกษตรกรที่ต้องการที่ดินท ากิน
หรือมีรายได้น้อย ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมมีความจ าเปนนต้องร่วมกับหน่วยงานข้างเคียง ไม่
สามารถจัดที่ดินแล้วให้เกษตรกรอยู่ได้ด้วยตัวเอง โดยหน่วยงานข้างเคียงจะช่วยในการตรวจสอบที่ดินเพราะ
หากไม่มีการบูรณาการกับหน่วยงานข้างเคียงก็อาจท าให้เกษตรกรประสบปัญหาได้  

- ประเด็น โครงการศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรและประชาชน
งบประมาณจ านวน ๑๐ ล้านบาท ชี้แจงว่างบประมาณไม่ได้อยู่ในงบพ้ืนฐาน และการตั้งงบประมาณ
ด าเนินการเรื่องดังกล่าวเนื่องจากกฎหมายไม่สามารถดูแลเกษตรกรในเขต ส.ป.ก. ให้สามารถอยู่ในเขต ส.ป.ก. 
ได้อย่างมั่นคง ดังนั้นการปรับปรุงกฎหมายจะมีผลในการเปิดทางให้เครือข่ายดูแลเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ความเปนนอยู่ทางอาชีพ 
 
มาตรา ๑๔ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์     ๔๐๗,๔๙๓,๘๐๐  บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
กรรมาธิการได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนงบประมาณของกรมตรวจ

บัญชีสหกรณ์ สรุปประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
- โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่มีจ านวน ๒๓,๓๘๐,๕๐๐ บาท มีเป้าหมายเชิงคุณภาพ  

ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถจัดท าบัญชีได้ร้อยละ ๑๔ และโครงการพัฒนา
เกษตรกรรมยั่งยืน ๑,๒๘๓,๘๐๐ บาท มีเป้าหมายเชิงคุณภาพ ร้อยละของเกษตรกรเป้าหมายที่ผ่านการ
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ฝึกอบรมสามารถจัดท าบัญชีได้ร้อยละ ๑๔ แต่เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดในปี ๒๕๖๒ มิได้มีการรายงานผล ขอให้
ชี้แจงรายละเอียดในส่วนนี้ 

- นอกจากสมาชิกท่ีได้รับผลกระทบจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น สหกรณ์ของหน่วยราชการของ
มหาลัยมีกี่หน่วยที่ได้รับผลกระทบ มีการบันทึกบัญชีค่าเสียหายและมีมาตรฐานการบัญชีอย่างไร ขอให้สรุป
เปนนข้อมูล  

- การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในเรื่องของบัญชีครัวเรือน ที่ก าหนดให้เกษตรกรมีภูมิคุ้มกัน  
ทางการเงิน ตัวชี้วัด ร้อยละของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่สามารถน าข้อมูลทางบัญชีไปใช้เพ่ือพัฒนาอาชีพ 
ร้อยละ ๓๐ ปี ๒๕๖๓ มีความเชื่อว่าการท าบัญชีครัวเรือนสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนได้ เหตุใด
เป้าหมายที่ตั้งไว้ในปี ๒๕๖๓ มีจ านวนลดลงจากปี ๒๕๖๒ ขอทราบรายละเอียด 

- กรณีการแก้ไขปัญหาความยากจนมิได้มีการก าหนดในแผนงาน แต่เปนนผลสัมฤทธิ์จากการท าบัญชี
ครัวเรือน ขอภาพรวมของกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการอบรมการใช้บัญชีสหกรณ์อย่างต่อเนื่องที่ส่งผลประโยชน์
อย่างแท้จริงในการแก้ไขปัญหาความยากจน  

ผู้แทนจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตอบข้อซักถาม ดังนี้ 
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ การเก็บผลเชิงคุณภาพมีการติดตามภายหลังการด าเนินการเสร็จสิ้ นแล้ว  

และผลเปนนไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จึงขอจัดส่งรายละเอียดเปนนเอกสารเพ่ิมเติม 
- การตรวจบัญชีสหกรณ์หรือบัญชีกลุ่มเกษตรสหกรณ์ ผู้สอบของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรือผู้สอบ

ภาคเอกชนที่กรมเปนนผู้ควบคุมก ากับดูแล หากตรวจพบเหตุผิดปกติต้องด าเนินการแจ้งไปยังนายทะเบียน
สหกรณ์ หรือแจ้งไปยังสหกรณ์ให้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง กรณีผลกระทบจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น 
มีสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบบางส่วน สหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ นอกนั้นก็เข้า
กระบวนการตรวจสอบบัญชีต่อไป 

- กรณีสหกรณ์ไม่สามารถท าบัญชีเองได้ เนื่องจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ไม่สามารถด าเนินการสอบ
และตรวจสอบได้ เปนนการผิดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบบัญชี ท าให้ขาดความน่าเชื่อถือและความโปร่งใส  
อย่างไรก็ตาม จะด าเนินการหารือกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ในกรณีดังกล่าว 

 
กรมส่งเสริมการเกษตร     ๑,๖๐๕,๓๒๔,๔๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
กรรมาธิการได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนงบประมาณของกรมส่งเสริม

การเกษตร สรุปประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
- เมื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๓ จ านวน ๖,๐๕๑,๘๐๔,๖๐๐ บาท เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๒ 

จ านวน ๖,๓๑๗,๔๙๔,๐๐๐ บาท เหตุใดงบประมาณปี ๒๕๖๓ มีจ านวนน้อยกว่าปี ๒๕๖๒  
- การโอนถ่ายงบประมาณปีที่ผ่านมีประมาณ ๒๐๐ กว่าล้านบาท มาจากงบด าเนินงาน และงบลงทุน 

ขอทราบรายละเอียดงบด าเนินงานทั้งหมด เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณมากท่ีสุด 
- กรมส่งเสริมการเกษตรควรแก้ไขปัญหาในภาคการเกษตรที่มีความยากจน เนื่องจากการ

ประกอบการเกษตรกรรมต้องพิจารณา สภาพอากาศ สภาพน้ า สภาพดิน พันธุ์ พืช ปุ๋ย การตลาด 
และเครื่องจักรที่ทันสมัย เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ ขอทราบแนว
ทางการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ 
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- กรมส่งเสริมการเกษตรควรมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือช่วยเหลือการเกษตร เช่น  
การส่งเสริมพืชผลทางการเกษตรให้มีมูลค่า การส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ และการส่งเสริมกลไก 
ทางตลาด  

- เมื่อพิจารณาโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวิถีเกษตรประมาณ ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท  
มีระยะเวลาด าเนินการ ๕ ปี ภายใน ๗๗ จังหวัด ขอรายละเอียดโครงการทั้งหมด  

- เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จ านวนครัวเรือนเกษตรกรได้รับการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เปนนปัจจุบันตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ มีจ านวนครัวเรือน ๕,๗๐๐,๐๐๐ เปนนจ านวน
ครัวเรือนที่คงที่ หรือตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ร้อยละของข้อมูลที่สามารถน าไปใช้เปนนฐานข้อมูลระบบประกันภัย
และการจ่ายค่าสินไหมร้อยละ ๕๐ ต้ังแต่ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ควรมีการส ารวจและให้ความส าคัญในเรื่องของ
ตัวเลขเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

- ควรมีการสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพ่ือยกระดับภาคการเกษตรภายในประเทศ 
- การแก้ไขปัญหากรณีเกิดเหตุภัยแล้ง กรมส่งเสริมการเกษตรมีการก าหนดแนวทางการช่วยเหลือ

เกษตรในการขุดเจาะน้ าบาดาลและการขุดสระเก็บน้ าอย่างไร และมีแนวทางอย่างไรในการสนับสนุนหรือให้
ความรู้ในเรื่องการใช้สารเคมีที่ปลอดภัยในอนาคต 

- ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในตัวชี้วัด จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพ่ือพัฒนาในการประกอบอาชีพการเกษตรจ านวน ๓๐๑,๐๒๗ ราย และตัวชี้วัด จ านวนองค์กรเกษตรกรและ
วิสาหกิจชุมชนมีความเข็มแข็งในการบริหารจัดการกิจการกลุ่มจ านวน ๓,๔๐๐ กลุ่ม ความต้องการในการลด
ความยากจนร้อยละ ๑๐ ของเกษตรกรที่มีรายได้น้อย มีความเกี่ยวข้องกับภาพรวมของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์หรือไม ่

- กรมส่งเสริมการเกษตรมีการส ารวจเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเปนนเกษตรกร มีการประกอบอาชีพ
เกษตรกรอย่างแท้จริงหรือไม ่

- การขึ้นทะเบียนเกษตรกรมีปัญหาในเชิงปฏิบัติ เนื่องจากมีการก าหนดการลงทะเบียนทางเครื่องมือ
สื่อสาร ท าให้เกษตรกรไม่สามารถเข้าถึงระบบได้ กรมส่งเสริมการเกษตรมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร 

- การชดเชยปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย กรมส่งเสริมการเกษตรมีก าหนดขอบเขตในเรื่องระยะเวลา
อย่างไร  

- การขึ้นทะเบียนยางพารา เกี่ยวกับการประกันรายได้ส าหรับการขึ้นทะเบียนแบบมีเอกสารสิทธิ 
(บัตรสีเขียว) และการขึ้นทะเบียนแบบไม่มีเอกสารสิทธิ (บัตรสีชมพู) มีการแบ่งสัดส่วนอย่างไร 

- การใช้งบลงทุนรายจ่ายของกรมส่งเสริมการเกษตรประมาณร้อยละ ๕๕.๔๕ เหตุใดใช้งบประมาณ 
ในรายจ่ายลงทุนเท่านี้ เนื่องจากภารกิจของกรมมีเปนนจ านวนมาก และโครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้น้ าในระดับไร่นา จ านวน ๖,๖๒๕,๐๐๐ บาท มีประสิทธิภาพในการวัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
อย่างไร และแผนบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่ งแวดล้อม ที่ เปนนการส่งเสริมเพ่ือหยุดการเผาพืชไร่  
ของเกษตรกร เปนนงบผูกพันทั้งสิ้น มีการเข้าไปส่งเสริมอย่างแท้จริงหรือไม่ ถ้าโครงการไม่ประสบผลส าเร็จ 
ไม่สามารถท่ีจะยกเลิกโครงการได ้

- เมื่อพิจารณากรมส่งเสริมการเกษตรค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารและที่ดินประมาณ ๑๙ ล้าน
บาท ปรับปรุงอาคารที่พักประมาณ ๑๐ ล้านบาท เปนนการใช้งบประมาณที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์อย่างแท้จริง
หรือไม่ และโครงการเกษตรอินทรีย์ประมาณ ๑๐ ล้าน มีเป้าหมาย ๕,๐๐๐ ราย ควรมีการปรับเป้าหมายให้มี
จ านวนที่สูงขึ้น และโครงการพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง จ านวน ๓๙ แห่ง ในพ้ืนที่ ๖ จังหวัด ในจ านวนเงิน 
๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท สามารถพัฒนาโครงได้อย่างแท้จริงหรือไม่ 
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- โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ที่ก าหนดงบด าเนินงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่ พักและ
ค่าพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม และวัสดุการเกษตร ขอทราบว่าโครงการ
ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างไร 

- ข้อสังเกต ควรมีการเพ่ิมเครื่องมือในการท างานของเกษตรอ าเภอ และเกษตรจังหวัด เพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานเพ่ิมข้ึน  

- เมื่อพิจารณางบลงทุนเปนนเรื่องของการซื้อเครื่องปรับอากาศ รถบรรทุก ปรับปรุงบ้านพัก มีงบลงทุน
ในการพัฒนาเกษตรกรร้อยละเท่าไร ขอรายละเอียดเปนนเอกสาร  

- ขอทราบอัตราก าลังและอัตราการเปลี่ยนบุคลากรภายในกรมส่งเสริมการเกษตรในแต่ละจังหวัดและ
อ าเภอโดยเฉลี่ยทั้งหมด  

- มีกระบวนการตรวจสอบอย่างไรในการสะท้อนการปฏิบัติหน้าที่และการให้บริการประชาชนอย่างไร 
และหากมีการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการเกษตรมีความคิดเห็นอย่างไร 

- โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 
๘,๕๓๗,๗๐๐ บาท ค่าจ้างเหมาบริการ ๘,๙๐๔,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมจ านวน 
๓๓,๓๙๓,๐๐๐ บาท วัสดุส านักงาน ๙๒,๐๐๐ บาท วัสดุการเกษตร ๓๙,๒๓๑,๓๐๐ บาท เปนนงบด าเนินงาน
เปนนส่วนใหญ่  หรือการก าหนดเป้ าหมายในการผลิตพืชพันธุ์ ดี  ขอทราบว่ากรมส่งเสริมการเกษตร 
มีเป้าหมายในการพัฒนาเกษตรกรในจังหวัดต่าง ๆ อย่างไร 

- การก าหนดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับตามชี้วัด จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาในการประกอบอาชีพการเกษตร และตัวชี้วัด จ านวนองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการกิจการกลุ่ม ตามหน่วยนับทั้งสองตัว เมื่อเทียบกับยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณปี ๒๕๖๓ ของส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สภาความมั่นคงแห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
ตัวชี้วัดของกรมส่งเสริมการเกษตรทั้งหมด มีตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นใหม่ในปี ๒๕๖๓ ทั้งหมด ๑๒ ตัว ขอทราบว่า
ตัวชี้วัดทั้ง ๑๒ ตัว ได้ข้ึนทะเบียนกับส านักงบประมาณหรือไม่  

- แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โครงการที่ ๓ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร มีงบด าเนินงาน ๒๓๙.๕๖๒๔ ล้านบาท สอดรับกับ KPI เกี่ยวกับเรื่องของ
การส่งเสริมรากฐานในการจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๓ ที่ก าหนดเปนนแผนยุทธศาสตร์ที่คณะรัฐมนตรี
เห็นชอบอย่างไร 

- โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดีจ านวน ๗๘,๓๖๐,๓๐๐ บาท เปนนงบลงทุนที่ส าคัญของหน่วยรับ
งบประมาณ ขอทราบว่าการใช้งบประมาณตามโครงการดังกล่าวเปนนการใช้งบประมาณให้เกษตรกรอย่าง
แท้จริงหรือไม่  

-  ขอสอบถามเพ่ิมเติมว่า ผู้อ านวยการหน่วยงานมีอ านาจหน้าที่ เฉลี่ยกี่ปี และจ านวนข้าราชการของ
หน่วยงาน มีจ านวนเท่าใด ในส่วนของส านักงานเกษตรจังหวัด และส านักงานเกษตรอ าเภอ และขอสอบถาม
เพ่ิมเติมว่า หน่วยงานมีกระบวนการอ่ืนนอกเหนือจากการด าเนินการตามพระราชบัญญัติ การอ านวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือไม่ และหน่วยงานมีหัวใจในการบริการ
ประชาชน (Service Mind) หรือไม ่

นอกจากนี้ ขอสอบถามว่า หากรัฐบาลมีนโยบายให้มีการกระจายอ านาจเกิดขึ้น และให้ภารกิจของ
หน่วยงานขึ้นตรงกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด หน่วยงานมีแนวทางการด าเนินการในเรื่องนี้อย่างไร  
ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานจัดส่งข้อมูลเปนนเอกสารให้คณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ อีกครั้ง 
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- หน่วยงานยังไม่ได้มีการตอบข้อซักถามว่า หากหัวหน้าหน่วยงานได้รับการด ารงต าแหน่งเปนน
นายกรัฐมนตรี หน่วยงานมีวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมทางการเกษตรอย่างไร ในส่วนของการท าเกษตรร่ ารวยนั้น 
หลักการคือการท าการเกษตรต้องร่ ารวย ดังนั้น ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการพัฒนาด้านเกษตรกรรม 
เพราะในต่างประเทศ มีฤดูหนาวมีสภาพอากาศที่ ไม่ เหมาะกับการเกษตรกรรมเท่ากับประเทศไทย 
แต่เกษตรกรกลับมีฐานะร่ ารวยกว่าเกษตรกรของประเทศไทย  
   นอกจากนี้  ควรให้ความส าคัญกับ Product Champion โดยให้หน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ทางการเกษตรของประเทศไทย ให้เปนนผลิตภัณฑ์ระดับโลก ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานน าแนวคิดนี้ไปปฏิบัติให้เปนน
รูปธรรมต่อไป  

- การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เป้าหมายของหน่วยงานคืออะไร นอกจากนี้ ในส่วนของจังหวัด มีการจัดให้
ปลูกมะม่วงพันธุ์น้ าดอกไม้สีทอง แต่ผลผลิตเปนนมะม่วงสามฤดู ปัญหานี้ เกิดขึ้นมา หน่วยงานมีแนวคิดที่จะ
แก้ไขปัญหานี้อย่างไร 
  - หากต้องการให้เกษตรกรมีความมั่งคั่ง ควรให้เกษตรกรมีความสามารถในการร่วมทุนในการผลิต 
เชิงธุรกิจ หรือเปนนหุ้นส่วนในธุรกิจด้านเกษตรกรรม เพ่ือให้เกษตรกรมีศักดิ์ศรีมีความภูมิใจในการเปนนเกษตรกร 

- ขอสอบถามว่า งบประมาณแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ ที่หน่วยงานได้
ด าเนินการตามเป้าหมายมีผลสัมฤทธิ์จ านวน ๗,๖๗๐ ราย ๓๗ แห่ง เป้าหมายดังกล่าวอยู่ที่ใด และหน่วยงาน
ได้ด าเนินการตามแผนบูรณาการ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒  ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการ หน่วยงานได้แก้ปัญหาเรื่องใด
แล้วบ้าง แผนดังกล่าวแก้ปัญหาความยากจนได้หรือไม่ สามารถเพ่ิมรายได้ให้ประชาชนได้หรือไม่ งบประมาณ
รายการนี้หน่วยงานเปนนผู้ด าเนินการเอง หรือให้หน่วยงานทางทหารเปนนผู้ด าเนินการ  

- โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร และโครงการอ่ืน ๆ ที่เปนนโครงการต่อเนื่อง  
เปนนโครงการที่มีงบประมาณผูกพันซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง เช่น โครงการส่งเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าในระดับ
ไร่นา ซึ่งจะมีการอนุมัติงบประมาณโครงการนี้ ในปี ๒๕๖๓ โดยมีเป้าหมายว่า จะมีทั้งหมด ๕๐ แผน 
การด าเนินการ และให้มีการกระจายการด าเนินการไปทุกอ าเภอทั่วประเทศไทย ซึ่งไม่แน่ชัดว่า การจะให้
กระจายไปทุกอ าเภอ ในระยะเวลา ๑๐ ปี จะด าเนินการแล้วเสร็จหรือไม่  ทั้งนี้ เห็นว่าหน่วยงานสามารถใช้
วิธีการประชาสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการแทนได้ ซึ่งไม่จ าเปนนต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการ  

ผู้แทนจากกรมส่งเสริมการเกษตร ตอบข้อซักถาม ดังนี้ 
- ในปี ๒๕๖๒ มีโครงการส่งเสริมการผลิตพืชหลากหลาย เพ่ือให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

การปลูกข้าวนาปรัง ไปปลูกพืชชนิดอ่ืนแทนซึ่งเปนนการลดพื้นที่การปลูกข้าวนาปรังลง โดยหน่วยงานได้เสนอให้
งบประมาณ อุดหนุ นแก่ เกษตรกร รายละ ๒ ,๐๐๐ บาท  เพ่ื อ เปน นการจู งใจ ให้ ลดการปลูกข้ าว 
รวมเปนนงบประมาณทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หน่วยงานเห็นว่าจะไม่
ด าเนินการโครงการนี้อีก จึงไม่ได้ขอจัดสรรงบประมาณในโครงการดังกล่าว  

 นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมาบุคลากรของหน่วยงานมีการเกษียณอายุราชการมากกว่า ๕๐๐ ราย ท าให้
หน่วยงานไม่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงบบุคลากร จ านวนกว่า ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากทั้ง ๒ ปัจจัยข้างต้น 
ท าให้การขอจัดสรรงบประมาณโดยรวมของหน่วยงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีจ านวนลดลง 

- การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณของหน่วยงานเปนนการโอนเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการ
ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างบ้านพักส านักงาน รวมทั้งใช้จ่ายเปนนงบประมาณของครุภัณฑ์ เช่นรถยนต์ที่มีอายุการใช้
งาน ๑๕ ปี แล้วจึงต้องมีการเปลี่ยน นอกจากนี้ ในปี ๒๕๖๒ รัฐบาลได้มอบหมายให้หน่วยงานไปร่วมงานและ
จัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน โดยไม่ได้จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานเพ่ือด าเนินการ



๙ 
 

ตามที่ได้รับมอบหมาย ท าให้หน่วยงานต้องขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากรายการอ่ืนเพ่ือด าเนินการตาม
ภารกิจดังกล่าว  

- จากข้อซักถามของกรรมาธิการว่า หน่วยงานจะต้องด าเนินการอย่างไร เพ่ือให้เกษตรกรมีความ
ร่ ารวยขึ้น หน่วยงานเห็นว่าความร่ ารวยนั้นอาจไม่มีความยั่งยืน ดังนั้น ภาระหน้าที่ของหน่วยงานคือการ
ด าเนินการอย่างไรให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนสมฐานะของเกษตรกรไทย ทั้งนี้ หน่วยงานใช้วิธีการสร้าง
การมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานกับเกษตรกร โดยมีการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมกันด าเนินการ
ระหว่างเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกับเกษตรกร  

นอกจากนี้ หน่วยงานยังด าเนินการให้ความรู้แก่เกษตรกรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของสินค้าเกษตรให้มี
คุณภาพมากขึ้น ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จ านวน ๘๘๒ แห่ง ใน ๘๘๒ 
อ าเภอ รวมทั้งศูนย์การเรียนรู้ในเครือข่ายอีก ๒,๘๐๐ แห่ง เพ่ือให้ความรู้กับเกษตรกรในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เปนนเรื่องการวางแผนการผลิต  การปลูกพืช การท าบัญชีฟาร์ม การบริหารจัดการที่ดิน เปนนต้น ซึ่งจะท าให้
เกิดผลส าเร็จของเกษตรกรอย่างยั่งยืน แต่ในส่วนของความร่ ารวยนั้น เห็นว่าอยู่ที่ศักยภาพของเกษตรกร  
แต่ละรายมากกว่า 

- หน่วยงานให้ความส าคัญกับการค้นหาพันธุ์พืชที่เปนนอัตลักษณ์ในพ้ืนที่ ซึ่งหากหน่วยงานเห็นว่า  
พันธุ์พืชใดน่าสนใจและเปนนพันธุ์พืชที่ เปนนอัตลักษณ์ ในพ้ืนที่  หน่วยงานจะพัฒนาและให้ความส าคัญ 
เพ่ือให้พันธุ์พืชดังกล่าว เปนนพันธุ์พืชระดับโลกของประเทศไทย เช่น  สับปะรดห้วยมุ่น  

- โครงการ Smart office เปนนการพัฒนาให้หน่วยงานสามารถให้บริการกับเกษตรกรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หน่วยงานจะเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว เปนนเอกสารต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
อีกครั้ง 

- การพัฒนาแหล่งน้ าในพ้ืนที่เกษตรกรรมแปลงใหญ่ นั้น การพัฒนาดังกล่าว หน่วยงานมีความจ าเปนน
ที่ต้องมีแหล่งน้ าในการพัฒนา ดังนั้น หน่วยงานจึงต้องประสานกับกรมทรัพยากรน้ า เพ่ือจัดหาแหล่งน้ า
เพ่ิมเติมให้กับเกษตรกรแปลงใหญ่ รวมทั้งหน่วยงานจะให้ความรู้ค าแนะน ากับเกษตรกรในการด าเนินการ 
เกี่ยวกับเทคโนโลยี สารเคมี ยาฆ่าแมลงที่เหมาะสมด้วย เพราะสารเคมีท าให้เกษตรกรมีต้นทุนที่สู งขึ้น  
หรืออาจเสนอแนะไม่ให้เกษตรกรใช้สารเคมี แต่ใช้วิธีการไถพรวนแทน ซึ่งสามารถก าจัดวัชพืชได้เช่นกัน 
 โดยจะต้องมีการไถพรวนดินในระดับความลึกที่เหมาะสม 

- หน่วยงานมีความประสงค์ที่จะได้รับจัดสรรงบประมาณการท่องเที่ยวเพ่ิมเติม เนื่องจากหน่วยงาน
ต้องการจะเสนอการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยในปีที่ผ่านมา สามารถเพ่ิมรายได้ ๑ ,๘๐๐ ,๐๐๐ บาท 
ในรัฐวิสาหกิจชุมชนที่หน่วยงานรับผิดชอบ ซึ่งเปนนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของหน่วยงาน 

- ส าหรับเป้าหมายของเกษตรกรของหน่วยงาน ได้มีการตั้ งเป้าหมายไว้ที่  ๓๐๐ ,๐๐๐ ราย  
แต่แผนบูรณาการเศรษฐกิจฐานราก ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีเป้าหมายอยู่ที่ ๖๐๐,๐๐๐ ราย  
แต่เป้าหมายตามแผนบูรณาการของหน่วยงานอยู่ที่ ๑๐๑,๘๓๐ ราย เพ่ือลดช่องว่างของเกษตรกรระหว่าง 
ผู้มีรายได้สูงและผู้มีรายได้น้อย  

- หน่วยงาน มีการใช้ Application  “FARMBOOK” เพ่ืออ านวยความสะดวกให้เกษตรกรสามารถ
ปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนของเกษตรกรได้ ทั้งนี้ หากเกษตรกรไม่มีอินเตอร์เน็ตหรือ SMART PHONE 
เกษตรกรยังคงสามารถเดินทางไปประสานกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้เหมือนเดิม แต่หากเกษตรกรสามารถ
ใช้ Application ได้จะท าให้เกิดความสะดวกแก่เกษตรกร ทั้งนี้ มีเกษตรกรเข้ าใช้ Application ดังกล่าว 
กว่า ๑,๕๐๐ ,๐๐๐ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม หน่วยงานจะยังคงพัฒนา Application ให้มีประสิทธิภาพ 
มากขึ้นต่อไป 
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- ในการด าเนินโครงการแปลงใหญ่ ในปี ๒๕๖๑ นั้น หน่วยงานมีตัวชี้วัดเชิงคุณภาพโดยการพิจารณา
จากการลดต้นทุนการผลิต ซึ่งหน่วยงานสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ จ านวน ๗๑๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท  และเพ่ิม
ผลผลิตได้กว่า ๒ ,๒๐๐ ,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท รวมมูลค่ากว่า  ๒ ,๙๐๐ ,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท และหากค านวณ
งบประมาณ รวมตั้ งแต่ปี  ๒๕๕๙ -๒๕๖๑ หน่ วยงานสามารถลดต้นทุ นและเพ่ิ มผลผลิต ได้ กว่ า 
๒๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จะเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
เกษตรกรรมแปลงใหญ่ 

- เกณฑ์การวัดความพึงพอใจของเกษตรกร หน่วยงานได้ให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ  
การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ใน ๒ ประเด็น คือ  
๑) การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ๒) การจดทะเบียนรัฐวิสาหกิจชุมชน โดยได้มีการส ารวจความพึงพอใจ 
ของประชาชน ปรากฏว่า ประชาชนได้รับความพึงพอใจ ร้อยละ ๙๓.๘๕ ซึ่งเปนนความภาคภูมิใจของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานในการให้บริการประชาชน 

- ประเด็นเรื่องของงบลงทุนในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้เกิดการพัฒนาไปยังเกษตรกร หน่วยงาน
จะเสนอข้อมูลรายละเอียดเปนนเอกสารให้กับคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ อีกครั้ง 

- การสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชพันธุ์ดี หน่วยงานได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร  
ปลูกพืชพันธุ์ดีในการสร้างรายได้และเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจผลผลิต เช่น สับปะรด กล้วย หน่อไม้ฝรั่ง  
สตรอว์เบอร์รี นอกจากนี้ หน่วยงานได้ด าเนินการแก้ปัญหาศัตรูพืชให้เกษตรกร โดยหาพันธุ์พืชที่มีความ
ต้านทานต่อโรคใบด่างและโรคเหี่ยว เปนนต้น ซึ่งเปนนโรคที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ อีกทั้ง หน่วยงานได้
ด าเนินการน าพืชผักสวนครัวไปให้เกษตรกรในภาคอีสานที่ประสบปัญหาอุทกภัยได้ปลูก เพ่ือให้เกษตรกร 
ลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และเปนนการฟ้ืนฟูดินหลังการเกิดอุทกภัย 

- ส่วนงบประมาณโครงการโรงอบไอน้ าที่จังหวัดแพร่ เปนนงบประมาณในส่วนของการพัฒนาจังหวัด 
 ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานในการขอจัดสรรงบประมาณรายการดังกล่าว ทั้งนี้ หน่วยงานขอลงพ้ืนที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ขอชี้แจงว่า หน่วยงานให้ความส าคัญกับความ
ชัดเจนในการด าเนินกิจกรรมให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ให้ไว้ในการขอรับจัดสรรงบประมาณ 

- ตัวชี้วัดย่อยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจฐานราก หน่วยงานได้ค านวณตัวชี้วัดจากจ านวนการเพ่ิมรายได้  
ของเกษตรกร ทั้งนี้ ในรายละเอียด หน่วยงานขอจัดส่งเปนนเอกสารให้คณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ อีกครั้ง 

- ส าหรับปัญหาวัยของเกษตรกรที่มีอายุสูงขึ้น ส าหรับปัญหาดังกล่าว หน่วยงานมีแนวทางสนับสนุน
เกษตรกรพันธุ์ใหม่ หรือ   “Young Smart Farmer” ซึ่งหน่วยงานจะให้ความส าคัญ “คนรุ่นใหม่” ทั้งทายาท
ของเกษตรกร และบุคคลที่สนใจจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยหน่วยงานจะสร้างแรงจูงใจในการประกอบ
อาชีพเกษตรกร สร้างผู้น าทางการเกษตรยุคใหม่ โดยมีการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรต่างถิ่นที่มีผลิตผล  
ทางการเกษตรที่ ใกล้ เคียงกัน นอกจากนี้  หน่วยงานจะให้ความส าคัญกับเรื่องของ “สตรีรุ่นใหม่”  
ในภาคการเกษตร โดยหน่วยงานเห็นว่า มีส่วนในการแก้ปัญหาผู้สูงวัยของเกษตรกร เช่นกัน 

- กรณีปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด หน่วยงานมี “นโยบายการตลาดน าการผลิต”  
โดยก่อนที่หน่วยงานจะสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชชนิดใด หน่วยงานจะต้องมีการส ารวจความต้องการของ
ตลาดและความเหมาะสมของพ้ืนที่ในการผลิตพืชก่อน โดยหน่วยงานจะใช้แผนที่รูปแบบเดียวกันในกา ร
วิเคราะห์การผลิตพืชผลทางการเกษตรสู่ตลาด ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา หน่วยงานสามารถลดปริมาณข้าวส่วนเกิน 
และเพ่ิมผลผลิตข้าวโพดได้ ซึ่งท าให้ประเทศไทยไม่ต้องมีการน าเข้าข้าวโพดจากต่างประเทศ ซึ่งเปนนการแก้ไข
ปัญหาสินค้าการเกษตรล้นตลาดได้ 
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- อัตราก าลังของหน่วยงานนั้น หากเปนนอ าเภอขนาดเล็ก จะมีอัตราก าลัง ๒-๓ ราย หากเปนนอ าเภอ
ขนาดใหญ่ จะมีอัตราก าลังไม่เกิน ๒๐ ราย ทั้งนี้ หน่วยงานมีส านักงานเกษตรอ าเภอครบทุกอ าเภอ และ 
ในกรุงเทพมหานครมีส านักงาน ๔ แห่ง โดยมีอัตราก าลังเฉลี่ย ๖ ราย ต่อส านักงาน ส่วนส านักงานเกษตร
จังหวัดมี ๗๖ แห่ง โดยมีอัตราก าลังแห่งละ ๒๐-๒๕ ราย ส่วนผู้อ านวยการส านักงานจะมีการผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนกันทุก ๆ ๔ ปี และส าหรับกรณีค าถามที่ว่า หากมีการถ่ายโอนหน่วยงานไปให้องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดูแล หน่วยงานจะด าเนินการอย่างไร ในเรื่องรายละเอียดของข้อดีข้อเสียที่เกิดขึ้น หน่วยงานขอจัดส่ง
ข้อมูลรายละเอียดเปนนเอกสารให้กับคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ อีกครั้ง  

- เป้าหมายของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ มีพืชที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ คือ อ้อย สับปะรด พันธุ์ MD2 
สตรอว์เบอร์รี สายพันธุ์พระราชทาน ๘๐ กล้วย หน่อไม้ฝรั่ง  เบญจมาศ กล้วยไม้ป่า กล้วยไม้พันธุ์รองเท้านารี  
โดยหน่วยงานมีแผนการผลิตในปี ๒๕๖๓ รวม ๗๐๐,๐๐๐ ต้น  

- ในส่วนของการดูแลเกษตรกรที่อยู่บริเวณสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งหน่วยงานต้องตอบ 
ข้อซักถามว่า ผู้ใดคือผู้ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และมีกิจกรรมใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว 
หน่วยงานขอจัดส่งรายละเอียดเปนนเอกสารให้กับคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ พิจารณาอีกครั้ง 

- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในโครงการส่งเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าในระดับไร่นา หน่วยงานจะ
ใช้งบประมาณเพ่ือการฝึกอบรมให้ความรู้กับเกษตรกร เพ่ือให้เกษตรกรมีประสิทธิภาพในการใช้น้ าและใช้น้ า
อย่างรู้คุณค่า  

 
กรมส่งเสริมสหกรณ์     ๑,๑๒๔,๗๑๕,๗๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
กรรมาธิการได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนงบประมาณของกรมส่งเสริม

สหกรณ์ สรุปประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
- ตั้งข้อเสนอแนะให้มีรายละเอียดของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในส่วนภูมิภาคตามความจ าเปนนของ

สหกรณ์ท่ีมีความแตกต่างกัน 
- ขอทราบว่าหากเกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันจะช่วยเหลือประชาชนภาคการเกษตรได้อย่างไรและ  

มีข้อเสนอแนะให้มีการเผยแพร่การรวมกลุ่มสหกรณ์ การสร้างก าลังการต่อรองกับพ่อค้า พร้อมทั้งขอให้ชี้แจง
ว่าการรวมกลุ่มสหกรณ์มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร 

- กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรเพ่ิมศักยภาพของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งและครอบคลุมทั่วประเทศ  
เพ่ือเปนนการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างแท้จริง 

- เมื่อพิจารณาผลการด าเนินงานที่ผ่านมามีข้อบกพร่องของสหกรณ์มีจ านวน ๑,๒๔๙ แห่ง ท าให้
มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมีเปนนจ านวนมาก เช่น การเปนนหนี้รายบุคคลประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ ราย ปัญหาหนี้
ค้างช าระสหกรณ์ ๔๒๔ แห่ง ซึ่งพิจารณางบประมาณปี ๒๕๖๓ การขอรับการจัดสรรงบประมาณของ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์เกี่ยวกับการเพ่ิมศักยภาพการด าเนินงานสหกรณ์ของกลุ่มเกษตรสหกรณ์ มีแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาข้อบกพร่องที่เกิดข้ึนอย่างไร 

- โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีฐานข้อมูลเพ่ือแก้ไขปัญหาสมาชิกของสถาบัน
เกษตรกรเมื่อประสบปัญหาภัยพิบัติด้านต่าง ๆ และโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดมิได้
มีการรายงานผล ขอทราบรายละเอียดในส่วนนี้ 



๑๒ 
 

- โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ต้นทุนการผลิต  
มันส าปะหลังของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามแนวทางการบริหารจัดการมันส าปะหลัง มีการก าหนด
ตัวชี้วัดเฉพาะการผลิตมันส าปะหลัง ขอทราบว่ากรมส่งเสริมสหกรณ์มีการช่วยเหลือพืชประเภทอ่ืน ๆ อย่างไร 

- การพัฒนาการด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มสหกรณ์ ขอทราบผลการด าเนินงานภาพรวมของ
สหกรณ์ในประเทศไทยปี ๒๕๖๒ เปนนอย่างไร  

- การรวมกลุ่มสหกรณ์มีวัตถุประสงค์ ในการต่อรองเรื่องของราคาการซื้อเมล็ดพันธุ์ การซื้อปุ๋ย  
การซื้อยาฆ่าแมลงให้กับเกษตรกร แต่สหกรณ์กลายเปนนเครื่องมือของนายทุนในการแสวงหาผลประโยชน์และ
ก าไร ส่งผลให้เกษตรกรไม่ได้รับอิสระในการผลิตผลประโยชน์ของตนเอง กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มแีนวทางการ
แก้ไขปัญหาในเรื่องนี้อย่างไร  

- กรณีปัญหาที่สมาชิกสหกรณ์มีหนี้สหกรณ์เปนนจ านวนมาก กรมส่งเสริมสหกรณ์มีวิธีการบริหาร
จัดการแหล่งขายสินค้าเกษตรกรและการบริหารจัดการหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์อย่างไร 

- กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรมีแนวคิดในการจัดตั้งโรงงานผลิตปุ๋ย โดยน าพืชผลทางการเกษตร
ภายในประเทศมาเปนนส่วนประกอบในการผลิต และน าผลผลิตที่ได้เข้าไปสู่ระบบ หรือการจัดตั้งศูนย์กลาง  
การขายสินค้าของเกษตรกรในจังหวัดต่าง ๆ เพ่ือเปนนการสนับสนุนพืชผลทางเกษตรและการหมุนเวียนสินค้า
ทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

- กรมส่งเสริมสหกรณ์มีเอกชนที่อยู่ในความดูแลเปนนจ านวนมาก ควรให้เอกชนมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมวัตถุดิบ การแปรรูป การตลาด เพ่ือให้กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง และต้องค านึงถึงความต้องการ
ของกลุ่มเกษตรกรเปนนส าคัญเพ่ือที่จะได้ส่งเสริมและสนับสนุนความต้องการของกลุ่มเกษตรอย่างแท้จริง  

- กรณีการเปนนสมาชิกสหกรณ์ และสมาชิกธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร การเข้าร่วม
เปนนสมาชิกต้องเปนนสมาชิกอย่างใดอย่างหนึ่ง ขอทราบว่าจะมีการบูรณาการร่วมกันได้หรือไม่  

- เมื่อพิจารณาโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลที่อยู่ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 
ปี ๒๕๖๓ ซึ่งเทียบกับงบประมาณปี ๒๕๖๑ และปี ๒๕๖๒ โครงการนี้อยู่ภายใต้แผนบูรณาการเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปนนเจ้าภาพ เหตุใดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลถึงมา
อยู่ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในปี ๒๕๖๓ ขอให้ชี้แจง
รายละเอียด 

- ขอเอกสารการชี้แจงรายละเอียดการแบ่งประเภทสหกรณ์ออกเปนน ๗ ประเภท และขอรายละเอียด 
สาระส าคัญและประเด็นการแก้ไขของ พระราชบัญญัติสหกรณ์แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๓) พ.ศ.๒๕๖๒  

- กรณีโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลจ านวน ๑๕,๐๐๔,๐๐๐ บาท เพ่ือสร้างระบบการจัดเก็บ
ฐานข้อมูลของสมาชิกสหกรณ์ทั้ งหมดทั่ วประเทศจ านวน ๑๑ ล้านคน เมื่อพิจารณางบประมาณ 
๖๙,๐๒๐,๕๐๐ บาท ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ ถึง ปี ๒๕๖๒ มีเป้าหมายโครงการ งบประมาณ 
และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการในเรื่องของตัวชี้วัด/แหล่งเงิน ที่ออกมา
เปนนเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไม่มีความชัดเจน และการใช้งบประมาณตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ ถึง ปี ๒๕๖๒ จ านวน 
๓๐.๘๙๐๐ ล้านบาท ขอทราบรายละเอียดการใช้งบประมาณในส่วนนี้  

- ขอให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ช่วยในเรื่องการกดราคาของพ่อค้าคนกลางในการรับซื้อสินค้าทางเกษตร 
เช่น ยาเส้น เปนนต้น 

ผู้แทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตอบข้อซักถาม ดังนี้ 
- การตั้งงบประมาณที่กรมส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุนให้สหกรณ์เปนนงบอุดหนุนเพียงเท่านั้น ส่วนงบค่า

ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างเปนนงบของกรมส่งเสริมสหกรณ์ การตั้งงบอุดหนุนทั้งหมดที่จัดสรรให้สหกรณ์ต้องพิจารณา 



๑๓ 
 

ดังนี้ ความพร้อมในการบริหารจัดการของสหกรณ์ ความต้องการของสหกรณ์ที่ประชุมใหญ่ให้ความเห็นชอบ 
สหกรณ์ที่ไม่มีความบกพร่อง และสหกรณ์ที่มีเงินสมบทจากภาครัฐร้อยละ ๓๐ โดยพิจารณาจากพืชหลักเปนน
ส าคัญ เช่น ข้าว ข้าวโพด เพื่อการจัดการผลผลิตและการแปรรูปสินค้าราคาเกษตรกรในพ้ืนที่เปนนหลัก 

- ปัจจุบันกรมส่งเสริมท าการส ารวจสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่องทั้งหมดหรือคาดว่าจะเกิดการทุจริต และที่
เสียหายเปนนจ านวนเท่าไร ในสิ้นปี ๒๕๕๗ มีจ านวนสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่อง ๑,๐๗๖ แห่ง ความเสียหายที่
เกิดขึ้นจ านวน ๒๙,๐๐๐ ล้านบาท และปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ด าเนินการตรวจสอบและให้ความรู้ ซึ่งมีการแก้ไข
ข้อบกพร่องเดิมและที่จะเกิดขึ้นใหม่ปีละ ๕๐ – ๗๐ แห่ง รวมที่แก้ไขท้ังหมด ๑,๒๔๙ แห่ง ลดความเสียหายได้
ประมาณ ๓๕,๐๐๐ ล้านบาท และมีข้อบกพร่องที่คงเหลืออยู่ ๒๔๙ แห่ง เปนนวงเงินประมาณ ๗,๖๐๐  
ล้านบาท อยู่ในกระบวนการทางศาลและกระบวนการความสุ่มเสี่ยง  ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นมาจาก การทุจริต  
การเงิน การบัญชี การสุ่มเสี่ยง และการด าเนินการนอกกรอบวัตถุประสงค์ 

- เรื่องการซื้อครุภัณฑ์อยู่ในส่วนของภูมิภาค มีส านักงานสหกรณ์จังหวัดทั้งประเทศจ านวน ๗๗ แห่ง 
และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จ านวน ๓๒๐ แห่ง ส่วนมากเปนนเรื่องของการซื้อทดแทนครุภัณฑ์ของส านักงาน เช่น 
เครื่องถ่ายเอกสารอายุ ๒ ปีขึ้นไป เครื่องปรับอากาศอายุ ๑๐ – ๑๕ ปีขึ้นไป คอมพิวเตอร์อายุ ๑๐ ปีขึ้นไป 

- กรณีการสร้างโรงเรือนจ านวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท เปนนการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของสมาชิกในนิคม
สหกรณ์ ปัจจุบันมีนิคมสหกรณ์ทั่วประเทศจ านวน ๕๙ แห่ง แต่งบประมาณสามารถด าเนินการได้ประมาณ 
๑๕ - ๒๐ แห่ง วัตถุประสงค์เพ่ือให้สมาชิกสหกรณ์เปนนผู้ด าเนินการปลูกผักปลอดสารพิษเพ่ือสร้างรายได้ และ
กรมส่งเสริมสหกรณ์จะเปนนผู้เชื่อมสินค้าทางการเกษตรในการส่งออกสู่ตลาด 

- เรื่องรายละเอียดโครงการการก่อสร้างโรงเรือน ขอจัดส่งเปนนเอกสาร 
- การพัฒนาสหกรณ์ในประเทศไทย กรมส่งเสริมสหกรณ์มีการน างานวิจัยมาสนับสนุนและน ามาปรับ

ใช้กับสมาชิกสหกรณ์ในภาคการเกษตร 
- ปัจจุบันมีการแก้ไขพระราชบัญญัติสหกรณ์เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับภาคการเกษตร โดยวาง

หลักเกณฑ์ทางด้านการเงินเพ่ือออกเปนนกฎกระทรวงทั้งหมด ๑๓ ฉบับ และด าเนินการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของสหกรณ์ทุก ๆ ๓ ปี การก าหนดกรอบการใช้อ านาจในการแก้ไขซึ่งมีโทษทางวินัย 

- กรมส่งเสริมสหกรณ์มีการแบ่งประเภทสหกรณ์ออกเปนน ๗ ประเภท เพ่ือก าหนดการส่งเสริมและ
สนับสนุนประเภทของเกษตรตามล าดับชั้น ปีที่ผ่านมามีการประเมินเกษตรดีเด่น มีเกษตร ชั้น ๑ มีจ านวน 
๒,๑๕๔ สหกรณ์ ชั้น ๒ มีจ านวน ๔,๒๔๐ สหกรณ์ ส่วนที่เหลือประมาณ ๔๐๐ สหกรณ์ ต้องพิจารณาว่าจะ
ด าเนินการอย่างไร การจัดล าดับชั้นพิจารณาจากการบริการสมาชิก ประสิทธิภาพการด าเนินงาน การควบคุม
ภายใน และการไม่มีข้อบกพร่อง  

- การตั้งสหกรณ์ในปัจจุบันไม่มีความยุ่งยาก แต่ปัญหาของสหกรณ์อยู่ที่การบริหารจัดการสหกรณ์ 
ต้องดูความพร้อมเปนนส าคัญ เช่น ความพร้อมของสมาชิก ความพร้อมของคณะกรรมการในการบริหาร 
และความพร้อมของตัวสินค้าในการดูแลสมาชิกสหกรณ์ จึงสามารถด าเนินการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ได้ 

- การช่วยเหลือกลุ่มผลไม้  กรมส่งเสริมสหกรณ์มีการส่งเสริมในเรื่องของการคัดแยกผลไม้  
การหาตลาดให้กับสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งการด าเนินดังกล่าวกรมส่งเสริมสหกรณ์มีการพัฒนาและส่งเสริมสมาชิก
สหกรณ์อย่างต่อเนื่อง  

- ปัจจุบันกรอบการพัฒนาของกรมส่งเสริมสหกรณ์มีจ านวนร้อยละ ๒๐ ที่เหลือเปนนงบบุคลากร ดังนั้น 
งบประมาณท่ีมีอย่างจ ากัดต้องน าไปพัฒนาในส่วนที่มีความจ าเปนนเร่งด่วน 
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- การเพ่ิมทุนสหกรณ์มี ๒ ทาง ได้แก่ การรวมเงินฝากของสมาชิก การถือหุ้นของสมาชิก แต่ภาค
การเกษตรในปัจจุบันไม่มีรายได้ ท าให้เกษตรกรต้องเข้าไปสู่ระบบของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรเปนนหลัก ท าให้สมาชิกสหกรณ์ไม่มีการเจริญเติบโต  

- เรื่องของเมล็ดพันธุ์ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์มีการด าเนินการมาเปนนระยะเวลา ๑๐ ปี ปัจจุบันมี ๘๐ 
สหกรณ์ที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ เฉลี่ยแล้วต่อปีผลิตได้ ๒๔,๐๐๐ ตัน โดยน าเมล็ดพันธุ์หลักมาจากกรมวิชาการเกษตร 
แล้วมาผลิตเปนนเมล็ดพันธุ์เพ่ือจ าหน่าย 

- เนื่องจากที่ผ่านมาสหกรณ์ด าเนินการแต่เรื่องเงินกู้ยืม และจัดหาปุ๋ยเพ่ือจ าหน่าย ซึ่งไม่ก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ต่อสมาชิกสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ด าเนินการให้สหกรณ์การเกษตรระดับอ าเภอเข้ามา
ด าเนินการให้ครบวงจร เช่น การผลิต การตลาด ปัจจุบันสามารถด าเนินการได้ประมาณ ๕๐๐ – ๖๐๐ แห่ง 
ส่วนที่เหลือประมาณ ๓๐๐ แห่ง อยู่ในระหว่างการปรับปรุง 

- การจัดการหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ปัจจุบันมีหนี้สินเปนนจ านวนมากทั้ งภาคออมทรัพย์และ 
ภาคการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าไปด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกรทุกอ าเภอ ส่วนใหญ่ไม่มี
รายได้ในการช าระหนี้ สหกรณ์สามารถด าเนินการได้เพียงอย่างเดียว คือ ไม่ให้สมาชิกสหกรณ์ถูกด าเนินคดี 
และขอความร่วมมือจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับ
เกษตรกร  

- กรณีเรื่องการอุดหนุนสหกรณ์ จากการด าเนินการที่ผ่านมาไม่สามารถด าเนินการให้เกิดผลส าเร็จ 
เนื่องจาก มีปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการขององค์กร สหกรณ์ควรสร้างเครือข่ายเพ่ือบริหารจัดการสินค้า  
เข้ามาสู่สหกรณ์ของตน เช่น กลุ่มข้าว กลุ่มโคนม กลุ่มโคเนื้อ กลุ่มยางพารา เปนนต้น แต่การบริหารสหกรณ์
ขนาดใหญ่เพ่ือสหกรณ์บริหารปัจจุบันไม่สามารถด าเนินการได้ 

- การจัดหาแหล่งสินค้ามาจ าหน่าย กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ด าเนินการตลาดเกษตรสหกรณ์ขนาดใหญ่
ที่เปนนจุดขายสินค้าให้เกษตรกรในพ้ืนที่ ส่วนกรุงเทพมหานครมีการเปิดร้านของสหกรณ์ชื่อ “ร้านสหกรณ์ 
พระนคร” และมีแนวทางการขยายร้านของสหกรณ์ให้มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นจ านวน ๑๐ แห่ง โดยน าสินค้า
ปลอดภัยของเกษตรกรเข้ามาในระบบเพ่ือเปนนการขยายการตลาดให้กับเกษตรกร 

- การสร้างภาพลักษณ์ของสหกรณ์ที่ไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เนื่องจากอดีตสหกรณ์ดูแล
เรื่องสินเชื่อ การจัดหาปุ๋ย การน ายาที่เกี่ยวกับการเกษตร เข้ามาในระบบ แต่ปัจจุบันกรมส่งเสริมสหกรณ์  
มีแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกสหกรณ์ครบวงจร เช่น การผลิต การจัดการหลักการผลิต การรับ
ซื้อผลผลิต และการแปรรูปผลผลิต เปนนต้น 

- ทิศทางการด าเนินการในเรื่องของยางพารา กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ส่งเสริมและสนับสนุนโดยมุ่งเน้น
ให้เกษตรกรมีการแปรรูปเปนนส่วนใหญ่ 

- การเปนนสมาชิกสหกรณ์ และการเปนนสมาชิกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ต้องเปนน
สมาชิกอย่างใดอย่างหนึ่ง เนื่องจากมีการวางหลักเกณฑ์ไว้เพ่ือไม่ให้เปนนการก่อหนี้ทั้งสองทาง แต่ปัจจุบัน
เกษตรกรเปนนสมาชิกทั้งสองจ านวนร้อยละ ๖๐ ยกเว้น เกษตรกรที่ไม่มีความสามารถในการบริหารจัดการได้  

- เรื่องการบูรณาร่วมกันกับเอกชนในการบริหารจัดการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ด าเนินการจัดท าเปนน
กลุ่มรายสินค้า เช่น กลุ่มข้าว กลุ่มโคนม กลุ่มโคเนื้อ กลุ่มยางพารา กลุ่มเมล็ดพันธุ์ เพ่ือเปนนการเชื่อมกัน
ระหว่างสหกรณ์ขนาดใหญ่และสหกรณ์ขนาดเล็ก 

- โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เปนนการตั้งงบประมาณเพ่ือสร้างระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลของ
สมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดทั่วประเทศจ านวน ๑๑ ล้านคน  
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- การด าเนินการที่ผ่านมามีการเชื่อมระบบกับข้อมูลภายนอก เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร  
กรมปศุสัตว์ และการท าเรื่อง e – Commerce ซ่ึงในปัจจุบันข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ถูกจัดเก็บเปนนรายชื่อและที่
อยู่ของสมาชิก ท าให้ไม่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ได้ 

 
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร    ๑,๓๖๗,๐๖๐,๑๐๐ บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
กรรมาธิการได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนงบประมาณของกรมฝนหลวง

และการบินเกษตร สรุปประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
- งบประมาณของหน่วยงานจะมีความเกี่ยวข้องกับแผนบูรณาการบริหารจัดการน้ าซึ่งมีส านัก

นายกรัฐมนตรีเปนนเจ้าภาพหลักในการด าเนินการตามแผนดังกล่าว รายละเอียดน้อยเกินไปควรมีการแก้ไข
เนื้อหาให้มีความสอดคล้องกับแผนดังกล่าว ทั้งนี้ ด้วยภารกิจของหน่วยงานที่มีความส าคัญต่อประชาชน ควร
ได้รับจัดสรรงบประมาณในแผนบูรณาการในจ านวนที่มากกว่านี้ 
 - เพราะเหตุใดผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๑ และงบประมาณปี ๒๕๖๒ ไม่เปนนไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ หน่วยงานมีปัญหาหรืออุปสรรคในการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวหรือไม่อย่างไร 
 - หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณมีจ านวนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับภารกิจของหน่วยงานที่ มี
ความส าคัญอย่างมากกับการแก้ปัญหาภัยแล้งและบรรเทาภัยพิบัติต่าง ๆ เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าส าหรับใช้ในการ
เพาะปลูกอย่างทั่วถึงซึ่งเปนนการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน 
 - กระบวนการจัดท าฝนหลวงนั้น มีค่าเฉลี่ยของต้นทุนผันแปร (Variable Cost) ในการจัดท าฝนหลวง
ต่อครั้งจ านวนเท่าใด เช่น ค่าเชื้อเพลิง ค่าสารเคมี ต้นทุนเฉลี่ยต่อครั้งมีจ านวนเท่าใด และถ้าด าเนินการแล้ว
ส าเร็จจะได้น้ าปริมาณเท่าใด คุณภาพน้ าที่ได้เปนนอย่างไร มีการศึกษาเรื่องสารปนเปื้อนในน้ าที่ ได้จากการ
ปฏิบัติการฝนหลวงหรือไม่ 
 - งบประมาณในโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีฝนหลวง จ านวน ๖,๐๙๖,๔๐๐ บาท เพียงพอต่อการพัฒนาวิจัยองค์ความรู้ดังกล่าวหรือไม่ 
 - ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงต้องมีจ านวนกี่ศูนย์ถึงจะสามารถครอบคลุมพ้ืนที่เป้าหมาย ๒๓๐ ล้านบาท
ไว้ได้ การจัดท าศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงเพ่ิมขึ้นอีก ๓ ศูนย์ ต้องใช้งบประมาณจ านวนเท่าใดและใช้ระยะเวลา
ในการด าเนินการจัดท าศูนย์กี่ปี 
 - จากปัญหานักบินขาดแคลนของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรหน่วยงานมีแนวทางในการแก้ปัญหา
หรือการสร้างแรงจูงใจให้แก่นักบินอย่างไร 
 - ในผลผลิตการสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน หน่วยงานขอรับจัดสรร
งบประมาณผูกพันเพ่ือจัดซื้อเครื่องบินขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร ใน ๒ รายการ โดยเปนนการจัดซื้อ
เครื่องบินขนาดกลาง แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๒ ล า งบผูกพันตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ 
วงเงินทั้งสิ้น  ๙๙๔,๘๘๐,๐๐๐ บาท และรายการจัดซื้อเครื่องบินขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร ๑ ล า งบผูกพันตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ วงเงินทั้งสิ้น ๕๙๘,๙๕๐,๐๐๐ บาท เหตุใด
งบประมาณท้ัง ๒ รายการจึงมีความแตกต่างกันอย่างมาก 

ผู้แทนจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตอบข้อซักถาม ดังนี้ 
- ชี้แจงเกี่ยวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติการฝนหลวง เปนนแนวทางการด าเนินการที่อยู่ใน

แผนของหน่วยงาน ไม่ว่าจะเปนนการเพ่ิมจ านวนเครื่องบินที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ  
ฝนหลวงเพ่ิมข้ึนอีก ๓ ศูนย์ในพ้ืนที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้  
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 - ปัจจุบันหน่วยงานมีจ านวนบุคลากรไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน โดยในปัจจุบัน
หน่วยงานมีจ านวนข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการทั้งสิ้นจ านวน ๔๐๐ กว่าคน ท าให้การปฏิบัติหน้าที่
ไม่มีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานได้แก้ปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนบุคลากรโดยการ
เสนอขออัตราก าลังบุคลากรเพ่ิมเพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานสอดคล้องกับการเพ่ิมศูนย์ปฏิบัติการ 
 -ชี้แจงเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยในการปฏิบัติการฝนหลวง ใช้งบประมาณในการด าเนินการจ านวน ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท ปริมาณน้ าที่ได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสภาพอากาศ ความชื้นของอากาศ ปริมาณเมฆในช่วงนั้น กระแส
ความเร็วลม ทั้งนี้ ความส าเร็จในการปฏิบัติการฝนหลวงปีที่ผ่านมามีค่าเฉลี่ยในการขึ้นบินและท าให้ฝนตก  
ได้มากกว่าร้อยละ ๙๕ ปริมาณน้ าที่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในขณะนั้น โดยการปฏิบัติการเฉลี่ยได้ปริมาณ
น้ าฝนประมาณ ๕๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ ไร่ โดยมีค่าใช้จ่ายต่อไร่ไม่เกิน ๑๐ บาทต่อไร่ คุณภาพน้ าที่ได้จากการ
ปฏิบัติการฝนหลวงไม่ได้มีความแตกต่างจากคุณภาพของน้ าฝนธรรมชาติ 
 - ชี้แจงเกี่ยวกับการเติมน้ าในเขื่อน หน่วยงานจะมีการด าเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือน
สิงหาคมของทุกปี เว้นแต่มีกรณีวิกฤตขาดแคลนน้ าซึ่งหน่วยงานจะมีการฝนหลวงส่งผลให้การเบิกจ่าย
งบประมาณจะอยู่ในช่วงไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ 

- มีการรายงานความคืบหน้าผ่านทางเพจ Facebook  ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยมีการ
รายงานถึงสภาพอากาศ รายงานสถานการณ์การปฏิบัติการฝนหลวง 
 - ชี้แจงเกี่ยวกับผลการเบิกจ่ายของหน่วยงานในงบประมาณปี ๒๕๖๑ และ งบประมาณปี ๒๕๖๒  
มีความล่าช้า เนื่องจากการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงไม่เปนนไปตามแผนที่ก าหนดไว้ ปัญหาเกี่ยวกับ  
การซ่อมใหญ่อากาศยานที่ไม่เปนนไปตามแผนและในแผนการปฏิบัติการของหน่วยงานซึ่งจะเริ่มด าเนินการในช่วง
ไตรมาสที่ ๓ ท าให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เปนนไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
 - ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงจาก ๕ ศูนย์เพ่ิมเปนน ๘ ศูนย์ เพ่ือให้การด าเนินงานในการปฏิบัติการฝนหลวงมี
ความครอบคลุมในพ้ืนที่ภาคเหนือ (ศูนย์ฯ พิษณุโลก) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศูนย์ฯ บุรีรัมย์) และภาคใต้ 
(ศูนย์ฯ ประจวบคีรีขันธ์) ใช้งบประมาณในการด าเนินการประมาณศูนย์ละ ๑๐๐ ล้านบาท 
 - ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องบินที่จะใช้ในการปฏิบัติการฝนหลวง โดยปัจจุบันหน่วยงานมีเครื่องบิน 
ที่จะใช้ในการปฏิบัติการรวมทั้งสิ้นจ านวน ๓๒ ล า ขอรับสนับสนุนอีก ๔ ล า และมีเฮลิคอปเตอร์อีก ๘ ล า ขอรับ
สนับสนุนอีก ๑ ล า 
 - เกี่ยวกับการแก้ปัญหานักบินขาดแคลนนั้น หน่วยงานได้ด าเนินการเสนอขออัตราก าลังนักบินเพ่ิมเติม
และได้ด าเนินการขอเพ่ิมค่าตอบแทนให้กับนักบินแต่ไม่ได้รับจัดสรร หน่วยงานจะเสนอขอรับจัดสรรไปอีกครั้ง 
และหน่วยงานมีแนวทางแก้ปัญหาระยะยาวโดยการผลิตนักบินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดย
ด าเนินการร่วมกับกองทัพอากาศ 
 - งบบูรณาการจะเปนนในส่วนงบประมาณเพ่ือการปฏิบัติการฝนหลวง โดยตรงไม่ว่าจะเปนนสารเคมี  
ฝนหลวง วัสดุตรวจอากาศต่าง ๆ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเชื้อเพลิง เปนนต้น 
 - ชี้แจงเกี่ยวกับงบผูกพันค่าจัดซื้อเครื่องบินขนาดกลางที่เริ่มตั้งแต่งบประมาณปี ๒๕๖๐ มีความแตกต่าง
กับงบผูกพันค่าจัดซื้อเครื่องบินขนาดกลางที่เริ่มตั้งแต่งบประมาณปี ๒๕๖๓ ที่มีจ านวนที่สูงขึ้นเพราะต้นทุน 
การผลิตของโรงงานผู้ผลิต ค่าด าเนินการที่สูงขึ้น ประกอบกับอัตราค่าแลกเปลี่ยนเงินที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย 

 
 
 
 



๑๗ 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  ๔๒๙,๙๗๑,๘๐๐  บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
กรรมาธิการได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนงบประมาณของสถาบันวิจัย

และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สรุปประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
- สอบถามเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานมีแหล่งที่มาอย่างไร การพิจารณาโดยการน าเอา

เงินนอกงบประมาณมาแบ่งเบาภาระงบประมาณมากน้อยเพียงใด 
 - เห็นว่างบประมาณในส่วนค่าตอบแทนบุคลากรมีจ านวนน้อยมากเมื่อเทียบกับภารกิจของหน่วยงาน 
ทั้งนี้  ขอรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราหรือค่าใช้จ่ายต่อต าแหน่งต่าง ๆ ของบุคลากรในหน่วยงานมีจ านวนเท่าใด 
 - การด าเนินงานจัดแสดงการท่องเที่ยวที่จังหวัดน่าน ประสบปัญหาการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน
ที่ด าเนินการร่วมกัน ซึ่งมีหน่วยงานที่ด าเนินการร่วมกัน ๒๒ หน่วยงาน โครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้แผนบูรณา
การหรือไม่ มีแนวทางในการด าเนินการในลักษณะการด าเนินงานกับหน่วยงานอื่นอย่างไร 
 - หน่วยงานมีสภาพคล่องทางการเงินที่ สู งมาก ทั้ งนี้  หน่วยงานมีจ านวนเงินสะสมที่มีอยู่ 
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จ านวนเท่าใด หน่วยงานมีแผนในการใช้จ่ายในรายการใดบ้าง มีแผนในการใช้จ่ายเงิน
นอกงบประมาณอย่างไร 
 - หน่วยงานมีแนวนโยบายในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวหรือแหล่งเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การผลิต หน่วยงานมีแผนงานในการด าเนินงานอย่างไร 
 - หน่วยงานมีการศึกษาวิจัยหรือไม่ว่าภายหลังจากที่หน่วยงานได้มีการให้ค าแนะน าหรือส่งเสริม
เกษตรกรแล้วมีการเปลี่ยนแปลงรายได้ของเกษตรกรในพ้ืนที่สูงมากน้อยเพียงใด 
 - หน่วยงานมีการส่งเสริมการเรียนรู้ โดยการใช้ศูนย์หมู่บ้านโครงการหลวงและขยายต่อไปยังพ้ืนที่อ่ืน 
ๆ เพ่ือให้ครอบคลุม ๔,๐๐๐ หมู่บ้าน และในส่วนการพัฒนาการท่องเที่ยวมีการพัฒนาบางจุดเปนนแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เปนนมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 - หน่วยงานให้การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาพันธุ์พืชพ้ืนเมืองที่เปนนที่ต้องการของตลาด 
เช่น มะแขว่น ที่ปลูกในพ้ืนที่สูงแต่ยังขาดเมล็ดพันธุ์ที่ดีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือหรือไม่อย่างไร 

ผู้แทนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ตอบข้อซักถาม ดังนี้ 
- ชี้แจงเกี่ยวกับการวิจัยพันธุ์พืชมะแขว่น หน่วยงานมีการวิจัยและส่งเสริมการแปรรูปพันธุ์พืชดังกล่าว 

โดยส่วนที่เปนนปัญหาจะเปนนในส่วนพันธุ์ที่ไม่ทนทานต่อสภาพแวดล้อม หน่วยงานจะด าเนินการวิจัยและพัฒนา
ต่อไป 
 - เงินสะสมของสถาบันมีที่มาจากอุทยานหลวงราชพฤกษ์ซึ่งเปนนแหล่งเรียนรู้ ซึ่งเปนนรายได้หลักของ
หน่วยงาน โดยมีรายได้ต่อปีประมาณ ๔๕ ล้านบาท การใช้จ่ายเงินสะสมจะมีระเบียบก าหนดไว้ โดยเฉพาะ 
ให้สามารถน าเงินดังกล่าวไปใช้ในกิจการที่หน่วยงานไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐ โดยเฉพาะ  
การปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ดังกล่าวและน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพส าหรับเกษตรกรบนพื้นที่สูงโดยได้ด าเนินการ
ในส่วนโรงคัดบรรจุและห้องวิเคราะห์สารเคมี ปัจจุบันหน่วยงานมีเงินสะสม จ านวน ๓๙๙ ล้านบาท 
 - ชี้แจงในส่วนเงินเดือนของหน่วยงานซึ่งมีฐานะเปนนองค์การมหาชน ซึ่ งตามกฎหมายสามารถจัดสรร
งบประมาณให้กับบุคลากรได้ร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรร แต่หน่วยงานมีการจัดสรร
งบประมาณให้กับบุคลากรเพียงร้อยละ ๑๗ เปนนผลมาจากมติคณะรัฐมนตรีที่ห้ามเพ่ิมจ านวนบุคลากร 
ในหน่วยงาน ในการด าเนินงานของหน่วยงานนั้นมีการจ้างบุคลากรซึ่งเปนนชนเผ่าในพ้ืนที่เพ่ือประโยชน์ในการ
สื่อสารและการด าเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 



๑๘ 
 

 - การด าเนินงานของหน่วยงานมีการบูรณาการกับหน่วยงาน ซึ่งมีแผนแม่บทในการด าเนินการ โดย
เปนนแผนแม่บทโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงโครงการหลวง ซึ่งเปนนแผนบูรณาการ ๕ ปี เปนนแผนบูรณาการนอกจาก
แผนบูรณาการปกติของรัฐบาลมีหน่วยงานที่บูรณาการในแผนดังกล่าว ๒๔ หน่วยงาน เปนนงบประจ าที่แต่ละ
หน่วยงานขอรับจัดสรร รวมกันทั้งสิ้นจ านวน ๒๗๐ ล้านบาท โดยอาศัยปัญหาในชุมชนเชื่อมโยงกับแผนชุมชน
ในการขอรับจัดสรรงบประมาณ 

 
ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ           

 พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)    ๑๗๒,๒๔๐,๙๐๐  บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
กรรมาธิการได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนงบประมาณของส านักงาน

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) สรุปประเด็นต่าง ๆ 
ดังนี้ 

- โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ขอให้อนุกรรมาธิการไปพิจารณาเนื่องจากโครงการก่อสร้างดังกล่าวมี
ความล่าช้า โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขอรับจัดสรรงบประมาณจ านวน ๔๐ ล้านบาท มีผลผูกพัน
งบประมาณแล้วหรือไม ่
 - หน่วยงานมีแนวทางในการจัดท านิทรรศการเคลื่อนที่ไปยังจังหวัดต่าง ๆ หรือไม่ 

ผู้แทนจากส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การ
มหาชน) ตอบข้อซักถาม ดังนี้ 

- การก่อสร้างพิพิธภัณฑ์มีผลผูกพันงบประมาณแล้ว การก่อสร้างจะเปนนไปตามสัญญาสามารถ
เบิกจ่ายงวดงานแรกได้ภายในเดือนพฤศจิกายนและจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณในปี ๒๕๖๓ ได้ทันตาม
ก าหนดเวลา 
 - หน่วยงานมีการจัดนิทรรศการสัญจรไปยังส่วนภูมิภาค ซึ่งอาจท าในรูปแบบของนิทรรศการเคลื่อนที่
ไปยังภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้มากยิ่งขึ้น 

 
ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ๒๒๑,๕๕๐,๐๐๐  บาท  
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
กรรมาธิการได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนงบประมาณของส านักงาน

พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สรุปประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
 - หากหน่วยงานไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในงบประมาณปี ๒๕๖๓ หน่วยงานสามารถด าเนินการ
ตามภารกิจได้หรือไม ่
 - หน่วยงานขอรับจัดสรรงบประมาณเพ่ือการวิจัย ๒๐๐ กว่าล้านบาท ได้รับผลผลิตมูลค่า ๒,๐๐๐ 
ล้าน เป้าหมายผลผลิตดังกล่าวมีจ านวนน้อยเกินไปหรือไม่  การด าเนินการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนอย่างไร ทั้งนี้ ขอรายละเอียดเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของผลงานที่ผ่านมาของหน่วยงาน 
 - หน่วยงานมีแนวทางในการเผยแพร่งานวิจัยที่หน่วยงานได้จัดท าขึ้นให้กับเกษตรกรหรือประชาชนที่มี
ความสนใจอย่างไร 
 - ในการศึกษาวิจัยในเรื่องต่าง ๆ นั้น หน่วยงานควรด าเนินการให้มีความสอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ 

ผู้แทนจากส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ตอบข้อซักถาม ดังนี้ 



๑๙ 
 

- งบประมาณที่หน่วยงานขอรับจัดสรรในแผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม จ านวน  
๒๒๑ ล้านบาทนั้น  งบประมาณจ านวนดังกล่าวไม่เพียงพอต่อแผนการอนุมัติทุนวิจัย ด้านการเกษตรแต่อย่าง
ใด เพราะหน่วยงานมีแผนในการอนุมัติทุน จ านวน ๔๘๑ ล้านบาท ท าให้หน่วยงานต้องน าเงินของส านักงาน 
มาใช้เพ่ือด าเนินการในโครงการดังกล่าว อีกจ านวน ๒๖๐ ล้านบาท และยังมีพันธกิจอ่ืนในการพัฒนานักวิจัย
การเกษตร การพัฒนาองค์ความรู้สารสนเทศด้านการเกษตร 
 - การใช้ประโยชน์ในผลการวิจัย หน่วยงานได้น าไปใช้ทั้งในเชิงนโยบาย เชิงพาณิชย์และเชิงสาธารณะ 
โดยมีการผลักดันงานวิจัยสู่สาธารณะ มีการคัดเลือกโครงการที่แล้วเสร็จเท่านั้น โดยผลการวิจัยที่ได้มีการ  
จดลิขสิทธิ์แล้ว ผลงานบางส่วนจะมีการขับเคลื่อนไปยังประชาชน 
 - การพัฒนาโจทก์มีการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับโจทก์ดังกล่าวมาร่วมหารือ โดยผลงานวิจัยที่ด าเนินการ
เสร็จแล้วสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ โดยมีการประชาสัมพันธ์ผลการวิจัยผ่านภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

 
ประเด็นการพิจารณาในชั้นอนุกรรมาธิการ มีดังนี้ 
 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

- ขอให้คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาความซ้ าซ้อนของการตั้งงบประมาณโครงการตามแผนงานบูรณา
การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและโครงการตามแผนงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
- ขอให้คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาปรับลดงบประมาณในรายการการปรับปรุงอาคาร การก่อสร้าง

อาคารและระบบน้ า 
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
- ขอให้อนุกรรมาธิการพิจารณาเกี่ยวกับราคาเครื่องบินขนาดกลางของหน่วยงานที่จัดซื้อใน

งบประมาณปี ๒๕๖๐ และงบประมาณ ปี ๒๕๖๓ 
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